

BÀI DỰ THI
CUỘC THI “CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2023

Họ và tên tác giả: Lê Thị Thảo

Nghề nghiệp: Giáo viên

Số điện thoại: 0328682694

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hợp Đức- quận Đồ Sơn- Thành phố Hải Phòng.

CẢM NHẬN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CỦA
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ LỖ LỤC CỦA BẢN THÂN TRONG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

I. Tóm tắt bài viết

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới, đạo đức và phong cách của Người luôn là tấm gương sáng cho toàn dân học tập và phấn đấu. Đạo đức và phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện sáng ngời trong lối sống, ngôn ngữ, cử chỉ và tư tưởng của Người.

Đối với tôi là một giáo viên và cũng là một đảng viên, tôi luôn cố gắng và nỗ lực học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Người. Tích cực áp dụng những điều mình học được từ đạo đức và phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh và trong cuộc sống cũng như trong công việc.

II. Nội dung bài viết

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới, đạo đức và phong cách của Người luôn là tấm gương sáng cho toàn dân học tập và phấn đấu.

Đạo đức là thước giá trị chuẩn mực của con người, luôn được các thế hệ gìn giữ phát triển qua từng đời sao cho phù hợp với yêu cầu tồn tại, phát triển của dân tộc. Đó là truyền thống yêu quê hương đất nước, gắn bó với thiên nhiên, với cộng đồng; Đó là cần kiệm liêm chính, đoàn kết, dũng cảm, kiên cường; thủy chung nhân ái, quý trọng nghĩa tình; yêu lao động, hiếu học, sáng tạo... Đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh với những tư tưởng được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. Bên cạnh đó là sự tiếp thu, tiếp biến và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác- Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành bởi tư duy, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của Người. Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển theo lôgic đi từ suy nghĩ đến nói, viết và biểu hiện qua phong cách làm việc, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt hàng ngày.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi mình là một người dân bình thường, một đồng bào yêu nước, cả đời nguyện hy sinh vì nước vì dân. Nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh đó là người không ngừng học hỏi. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một người giàu trí tuệ mà còn là một người có tình cảm, có ý chí nghị lực phi thường. Ở Người, ý chí, tình cảm cách mạng và tri thức khoa học thống nhất trong tư duy, trong hành động và trong quá trình vạch ra đường lối cho cách mạng Việt Nam. Tư duy Hồ Chí Minh luôn có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cảm xúc, tình cảm với yếu tố trí tuệ, tri thức, kinh nghiệm, trong đó, yếu tố tri thức, trí tuệ là quan trọng nhất. Đức tính rất đẹp trong phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được thể hiện qua lối sống giản dị đầy thanh cao của người. Lối sống ấy được thể hiện ngay từ quan niệm cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính cần có của con người, mang một lẽ tự nhiên, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương. Lối sống giản dị còn được biểu hiện qua nơi ăn, chốn ở của người chiếc nhà sàn cũng chỉ vồn vện có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính Trị, làm việc và ngủ với những đồ đạc rất mộc mạc, đơn sơ. Trang phục hết sức

giản dị với bộ quần áo bà ba, nâu chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp đơn sơ. Có thể thấy hình ảnh quen thuộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi xuất hiện trước công chúng đó là hình ảnh chiếc áo kaki quen thuộc đã sờn màu. Bởi vì người hiểu rằng đồng bào ta còn rất nhiều người đang khổ cực. Người sống như những con người đồng bào trên quê hương Việt Nam, không có chút khác lạ nào. Ít ai có thể tưởng tượng được một vị lãnh tụ của cả một dân tộc có thể có một lối sống giản dị chất phác đến như thế.

Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được thể hiện qua cách diễn đạt và cách làm việc của Người. Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa cái dân gian, đời thường với cái hàn lâm, bác học, cái cổ điển truyền thống với cái hiện đại, giữa duy tình phương Đông với duy lý phương Tây và nhất quán trong diễn đạt. Hồ Chí Minh đã sử dụng ngôn ngữ như một vũ khí đấu tranh cho độc lập dân tộc và công cụ giao tiếp giữa người với người để chỉ ra lẽ phải, tuyên truyền và tổ chức nhân dân, soi sáng ý nghĩ và cảm hóa tấm lòng của người đọc, người nghe. Phong cách làm việc của Người luôn chú ý tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và quan tâm thật lòng đến mọi mặt đời sống của quần chúng; tin dân, tôn trọng dân, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của dân; tiếp thu ý kiến, sửa chữa khuyết điểm; giáo dục, lãnh đạo quần chúng, đồng thời không ngừng học hỏi quần chúng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng,... Người kịch liệt phê phán những cán bộ quan liêu, “Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng, trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ”. Phong cách làm việc tập thể và dân chủ, gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể là phương châm chỉ đạo suy nghĩ và hành động của Hồ Chí Minh. Bác luôn trân trọng ý kiến của mọi người, không phân biệt chức vụ, cấp bậc, đẳng cấp, với những bài viết trước khi công bố Bác thường chuyển cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đọc và góp ý; thậm chí Người còn trao đổi với các đồng chí phục vụ những bài báo ngắn để sửa chữa những chỗ viết còn khó hiểu trước khi đăng.

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh còn là phong cách làm việc khoa học. Tính khoa học trong công việc là quý trọng thời gian, giờ nào việc ấy; làm việc phải có mục đích rõ ràng, tập trung; chương trình, kế hoạch đặt ra phải phù hợp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hành triệt để tất cả những gì Người quan niệm, thậm chí Người còn làm nhiều hơn những gì Người nói. Đã có hàng nghìn trang sách, hàng nghìn câu chuyện cảm động về cuộc đời và tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tên gọi Hồ Chí Minh đã trở thành một hình mẫu về đạo đức và phong cách. Đạo đức và phong cách của Người chỉ tỏa sáng trong lòng nhân dân Việt Nam mà còn được thế giới ca ngợi bằng những lời đẹp đẽ và cao quý.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được đề cao trong lớp lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam. Bản thân tôi là một giáo viên và cũng là một đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc sống tôi luôn có lối sống lành mạnh, gần bó, đoàn kết với mọi người. Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong công việc tôi luôn hoàn thành tốt những công việc được giao, tuân thủ những nội quy, quy định của nhà trường và của ngành đề ra. Tôi luôn tích cực và không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong đời sống cũng như trong công việc, luôn đề cao tinh thần cảnh giác và phê phán trước những thói hư tật xấu, tư tưởng chống phá Đảng và Nhà nước ta. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tôi luôn xây dựng cho mình tư tưởng chính trị rõ ràng, khi tiếp xúc với mọi người tôi luôn sử dụng những từ ngữ chuẩn mực, diễn đạt rõ ràng ngắn gọn, luôn nêu cao tinh thần đàn chủ trong giao tiếp cũng như trong công việc. Không ngừng học tập và làm theo đạo đức

và phong cách của Người luôn là phương châm trong cuộc sống cũng như công việc của tôi.

Đạo đức và phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng cho tất cả mọi người noi theo. Học tập và làm theo đạo đức và phong cách của Người là học tập liên tục và suốt đời.